

Phản hồi về chất lượng số liệu thống kê

Số liệu thống kê ngày càng được xã hội quan tâm, nhất là sử dụng các số liệu thống kê như là một bằng chứng cho việc khẳng định, giám sát, đánh giá thực hiện các chương trình, dự án và chính sách. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng các con số thống kê vẫn còn bất cập. Nhằm làm hiểu rõ hơn con số thống kê, các chuyên gia trong lĩnh vực thống kê đã lên tiếng về vấn đề này bằng các bài viết đăng trên các báo điện tử:

- “Đau đầu “món nợ” của người làm thống kê” _ TS. Nguyễn Bích Lâm, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê: <http://baodientu.chinhphu.vn/>

- “Nói con số không đáng tin cậy là không công bằng” _ TS. Nguyễn Bích Lâm: <http://sgtt.vn/Thoi-su/>

- “Chất lượng thống kê tác động tới việc hoạch định chính sách” _ Th.S Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện KHTK: <http://www.baohaiguan.vn/>

- “Lý giải GDP “trốn tìm”” _ TS. Nguyễn Bích Lâm: <http://beforeitsnews.com/>

- “Cần công bằng, sòng phẳng với số liệu thống kê” trên Báo Chính phủ: <http://baodientu.chinhphu.vn/>

Hội thảo: Tài liệu hướng dẫn theo dõi và đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 26/9/2013, Tổng cục Thống kê (Viện Khoa học Thống kê) phối hợp với Ban quản lý Dự án 00068992 tổ chức Hội thảo “Tài liệu hướng dẫn theo dõi và đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (CLTK11-20)”. Ông Nguyễn Bích Lâm, Phó Tổng cục trưởng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện CLTK11-20 chủ trì Hội thảo. Tham dự có ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng TCTK, có đại diện Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), đại diện các Bộ, ngành (Bộ Công thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao), đại diện các đơn vị trong Tổng cục, thành viên Tổ thư ký thực hiện CLTK11-20; đại diện một số Cục Thống kê (Hà Nội, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh) và các chuyên gia trong nước của Dự án.

Tại Hội thảo, ông Nguyễn Văn Phẩm, chuyên gia biên soạn Tài liệu hướng dẫn theo dõi và đánh giá thực hiện CLTK11-20 đã trình bày các nội dung chính của Dự thảo tài liệu, các đại biểu đã thảo luận và đóng góp

các ý kiến để hoàn thiện tài liệu này. Hội thảo đã được nghe 03 bài tham luận của các đại biểu: ông Trần Tuấn Hưng, Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin, Tổng cục Thống kê; ông Lê Khánh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Giáo dục Đào tạo; và ông Nghiêm Đình Thuận, Cục trưởng Cục Thống kê Bắc Ninh.



Thay mặt cho đơn vị chủ trì, ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê xin tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu. Trên cơ sở các góp ý này, Viện Khoa học Thống kê sẽ cùng với chuyên gia biên soạn Tài liệu sẽ nghiên cứu và hoàn thiện lại Tài liệu.

Kết luận tại Hội thảo, ông Nguyễn Bích Lâm cho rằng việc biên soạn Tài liệu được thực hiện rất công phu, để đảm bảo tính khả thi thì đơn vị chủ trì biên soạn Tài liệu đã hội thảo, thử nghiệm và tham vấn tại

nhiều đơn vị. Tài liệu được biên soạn dựa trên 5 nguyên tắc, Viện Khoa học Thống kê, đơn vị chủ trì biên soạn cần thực hiện để hoàn thiện Tài liệu hướng dẫn này.

Nguồn: <http://vienthongke.vn>

LỄ KHAI TRƯƠNG PHÒNG LAB

Sáng ngày 03/9/2013, tại Viện KHTK đã tổ chức Lễ Khai trương phòng Lab (phòng học đa năng) do Hàn Quốc tài trợ. Thành phần tham dự, gồm có Ngài Kim Sei-Ung Giám đốc Viện Phát triển Quốc tế Hàn Quốc (KIDI)_trưởng đoàn và các chuyên gia Park Jong-Haeng, Lee Sung-Soo, Lee Hanna. Ông Lưu Văn Vĩnh, Vụ trưởng Vụ Thống kê Nước ngoài và Hợp tác quốc tế, ông Vũ Thanh Liêm, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó chánh Văn phòng Tổng cục, ông Nguyễn Huy Đông, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thành Hưng và toàn thể cán bộ Viện KHTK.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện KHTK đã nhân mạnh Phòng Lab phục vụ cho hoạt động đào tạo thống kê được lắp đặt tại Viện KHTK là một trong các sản phẩm đầu ra quan trọng của Dự án “Nâng cao năng lực cán bộ và quản lý của Hệ thống đào tạo thống kê Việt Nam” giữa Cơ quan Thống kê Hàn Quốc (KOSTAT) và Tổng cục Thống kê Việt Nam (GSO). Phòng Lab được thiết kế cho 20 học viên với hệ thống trang thiết bị rất hiện đại, như bàn giảng viên điện tử, dàn máy vi tính, bảng thông minh, máy chiếu, máy quay phim, máy in màu, phần mềm bản quyền SPSS 22.0 dùng cho 20 máy, cùng hệ thống quản lý học viên hết sức khoa học và thuận tiện. Đây sẽ là nơi tổ chức các khóa đào tạo phân tích dữ



liệu thống kê bằng phần mềm SPSS giúp nâng cao chất lượng thống kê và nguồn nhân lực thống kê Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Đoàn cũng gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới Chính phủ Hàn Quốc, KOSTAT, Viện Đào tạo thống kê Hàn Quốc, KIDI, ngài Kim Sei-Ung và các chuyên gia vì sự hợp tác và nỗ lực hết mình trong thời gian qua.

Tiếp theo là các bài phát biểu của ông Kim Sei-Ung Giám đốc KIDI và ông Lưu Văn Vĩnh, Vụ trưởng Vụ Thống kê nước ngoài và Hợp tác quốc tế. Sau đó, các đại biểu tham quan phòng Lab và được hướng dẫn sử dụng một số chức năng cơ bản của phòng Lab.

Nguồn: <http://vienthongke.vn>